

Gần 1 năm tụ tay vun vén từng việc lớn nhỏ trong gia đình để chồng “vác tù và hàng tổng”, bà Đặng Thị Vỹ vẫn chưa hề than phiền chồng một câu nào dù nặng hay nhẹ, bà bảo nhiều đêm thấy chồng trằn trọc “lao tâm khổ tứ” vì công việc, bà lại tự an ủi mình phải cố gắng đảm nhiệm mọi việc trong gia đình thật tốt để ông có thời gian cống hiến hơn.

Là một trong những người con trai trụ cột trong gia đình, anh Đinh Văn Hà con trai ông Đinh Văn Liêm cho hay, mới đầu bản thân anh cũng phân đối kịch liệt việc “vác tù và hàng tổng” của ông, bởi làm trưởng thôn nhưng chẳng bao giờ ông để ý đến việc lĩnh lương bổng, mặt khác có bao nhiêu tiền giành dụm là ông lại giành hết cho NTM, cho hộ nghèo, cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn... trong khi đó nhà cửa lại không tập trung tôn tạo, tu sửa, xây cao rộng. Nhiều người thấy việc làm la đời của ông, cho ông là hâm, là gàn dở... thế nhưng thấy được tâm nguyện lớn lao là được giúp đỡ mọi người của ông, con cháu cũng dần hiểu ra và rất ủng hộ.

Chị Đinh Thị Duyên, người dân thôn Tân Hưng cho hay, mới đầu tôi thấy ông Liêm hơi có chút vấn đề, trong khi nhiều người có tiền, có của họ tập trung mở rộng cơ ngơi, xây nhà, xây cửa, tậu xe... thì ông lại mặc kệ, ông dồn hết số tiền giành dụm bao năm đi làm từ thiện, làm việc xã hội, con người như ông ở xã hội này thật hiếm có, đến nay cả xã ai cũng tôn trọng và quý mến ông ấy hết anh ạ!

Nói về dự định trong năm 2013, ông Liêm vui vẻ cho biết, chúng nào tôi còn sức, còn phải cống hiến anh ạ! Năm 2013, trước mắt giai đoạn 1, chúng tôi sẽ tiếp tục tập trung vào việc kiên cố hóa hệ thống đường xá thôn xóm và triển khai dồn điền đổi thửa, dự định Tân Hưng sẽ triển khai kiên cố hóa thêm hơn 1000m2 đường liên thôn nữa, trong đó tôi sẽ tiếp tục vay mượn tiền huy động con cháu ủng hộ miễn phí hoàn toàn số đất đá để hoàn thiện hơn 1000 m2 đường đất còn lại...

NTM đang dần “thay da đổi thịt” các làng quê nghèo trên cả nước, để NTM đi vào thực tiễn thiết nghĩ cần phải có nhiều hơn những người như ông Liêm, ông Đồng... □

Đồng bằng sông Cửu Long đang phát triển toàn diện

Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đã và đang có những bước phát triển toàn diện với cơ sở hạ tầng ngày càng hoàn thiện; chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng, hiệu quả sản xuất được nâng cao, tổ chức huy động tốt các nguồn lực đầu tư; môi trường đầu tư được cải thiện; từng bước hình thành vùng sản xuất tập trung, chuyên canh, thể hiện vai trò trung tâm lớn về sản xuất lúa gạo, nuôi trồng, đánh bắt thủy sản của cả nước... Năm 2013, ĐBSCL phấn đấu tăng trưởng GDP từ 10 - 11%, tương đương năm 2012.

LONG - THANH

Đến nay các tỉnh thành vùng ĐBSCL đã hoàn thành việc nâng cấp, mở rộng tuyến quốc lộ 1A Mỹ Thuận - Cần Thơ, tuyến tránh TP Bạc Liêu, dự án thành phần 2 đường 2 cầu Cổ Chiên; tổng vốn đã bố trí là 1.817 tỷ đồng. Triển khai đầu tư 34 dự án và tiểu dự án thuộc vốn trái phiếu Chính phủ với tổng vốn đã bố trí là 18.151 tỷ đồng. Đối ứng vốn cho các dự án ODA (dự án đường hành lang ven biển phía Nam đoạn Rạch Giá - Cà Mau, các hạng mục bổ sung của dự án cầu Cần Thơ...) với số tiền 2.341 tỷ đồng. Ngoài ra, đã khởi công xây dựng cầu Năm Căn và dự kiến hoàn thành trong năm 2014. Đặc biệt mới đây ngân hàng Thế giới (WB) vừa phê duyệt khoản tín dụng bổ sung trị giá 156 triệu USD cho dự án phát triển hạ tầng giao thông khu vực ĐBSCL (đang triển khai). Khi hoàn thành vào cuối năm 2015, dự án sẽ giúp giảm thời gian vận chuyển sà lan gạo từ Rạch Giá đến TP.Hồ Chí Minh xuống 5 giờ, giảm thời gian đi lại trung bình bằng xe tải trên quốc lộ 91 xuống 10%, giảm tỷ lệ tử vong do tai nạn giao thông trên quốc lộ 91 xuống thêm 15% và tỷ lệ tai nạn trên hành lang đường thủy nội địa xuống thêm 5%.

ĐBSCL đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn thành các dự án lớn như: khí - điện - đạm Cà Mau, Nhà

máy nhiệt điện Ô Môn nhằm cung cấp đủ điện cho sản xuất tại các trục công nghiệp: Long An - Tiền Giang - Cần Thơ; Cần Thơ - Sóc Trăng - Bạc Liêu - Cà Mau; Cần Thơ - An Giang - Kiên Giang.

Bên cạnh đó toàn vùng tiếp tục xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, ưu tiên hoàn thiện hệ thống giao thông thủy bộ, cảng biển, cảng sông, cảng hàng không, hệ thống thủy lợi phục vụ trồng lúa, màu, cây ăn trái, nuôi thủy sản, dân sinh, phục vụ mở rộng sản xuất nông nghiệp và công nghiệp chế biến - thể mạnh hàng đầu của vùng.

Trong lĩnh vực kinh tế nông nghiệp ĐBSCL có 3 mặt hàng chủ lực quốc gia của vùng hiện nay là lúa gạo, tôm và cá tra. Hiện ngành nông nghiệp vùng đang thực hiện thu mua tạm trữ lúa gạo, chuẩn bị thành lập quỹ bình ổn lúa gạo; chuẩn bị thành lập hội đồng cá tra- quốc gia. Theo đánh giá Hiệp hội lương thực Việt Nam (VFA) trong những ngày qua, triển khai chương trình mua 1 triệu tấn gạo tạm trữ tại các tỉnh vùng ĐBSCL, DN trong hiệp hội đã mua được khoảng 20% số gạo được giao mua với giá 5.300-5.400 đồng/kg (lúa thường), cao hơn trước thời điểm triển khai chương trình 100-250 đồng/kg. Dự kiến thời gian tới mặc dù các tỉnh ĐBSCL vào đợt thu hoạch cao điểm nhưng giá lúa sẽ tiếp tục tăng. Về thủy sản năm 2013, toàn vùng sẽ đưa 745.000 ha mặt nước vào nuôi thủy sản,



Chế biến cá tra xuất khẩu. Ảnh: Miền Nam

chủ yếu là thủy sản nước lợ, mặn, tăng 2.200ha so năm 2012. Các tỉnh phần đầu đạt 1,7 triệu tấn cá (trong đó có ít nhất 1,2 triệu tấn cá tra) và 370.000 tấn tôm. Các loại thủy sản nuôi chủ yếu là: tôm sú, tôm chân trắng, cá tra, nghêu (phục vụ xuất khẩu), tôm càng

xanh. Các tỉnh mở rộng áp dụng hệ thống quản lý đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; ban hành tiêu chuẩn chất thải trong các doanh nghiệp chế biến và tiêu chuẩn nước thải trong các cơ sở nuôi thủy sản để quản lý ô nhiễm. Hỗ trợ và khuyến cáo các doanh nghiệp

đổi mới công nghệ nhằm đa dạng hóa các mặt hàng, đáp ứng tốt các đòi hỏi khắt khe của thị trường quốc tế.

Bên cạnh đó ngành nông nghiệp của vùng hiện phát triển theo hướng đa dạng hóa sản phẩm, thâm canh dựa trên lợi thế của từng tiểu vùng; hình thành các vùng cây chuyên canh có năng suất, chất lượng cao, đặc biệt là lúa, cây ăn trái, cây công nghiệp ngắn ngày.... Mô hình “cánh đồng mẫu lớn” đã và đang tạo ra một hướng đi mới cho vùng đất này. Từ đây có thể áp dụng các công nghệ cao để có một nền nông nghiệp hiện đại, nâng cao chất lượng, giá trị và tính cạnh tranh của sản phẩm.

Thời gian qua, các tỉnh trong vùng cũng đã tạo môi trường thuận lợi cho DN hoạt động bình đẳng, minh bạch, phù hợp với những cam kết hội nhập. Từ phía DN cũng chủ động xây dựng kế hoạch và chiến lược kinh doanh phù hợp với điều kiện thực tế; đổi mới công nghệ, trang thiết bị, hạ giá thành và nâng cao chất lượng sản phẩm. DN cũng chủ động liên kết, hợp tác để mở rộng thị trường trong, ngoài nước. Đối với hai mặt hàng xuất khẩu chủ lực là gạo và thủy sản, ĐBSCL tăng vốn đầu tư cho ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật trong các khâu thu hoạch, chế biến, bảo quản sản phẩm; giảm chế biến thủy sản thô mà đa dạng hóa và tăng tỷ trọng sản phẩm cao cấp, quản lý chất lượng theo chuẩn quốc tế nhằm đưa giá trị công nghiệp chế biến của vùng năm 2013 đạt trên 180.000 tỉ đồng. Có thể nói những thành quả đã đạt được chính là nền tảng quan trọng để ĐBSCL thực hiện mục tiêu từ nay đến năm 2020 xây dựng vùng tiếp tục là vùng trọng điểm nông nghiệp, thủy sản, là một trong những trung tâm năng lượng cả nước; Trở thành vùng phát triển năng động về kinh tế, các mặt văn hóa, xã hội tiến kịp mặt bằng chung của cả nước, đóng góp ngày càng lớn vào nền kinh tế đất nước. □



YẾN SÀO KHÁNH HÒA



www.yensaokhanhhoa.com.vn

Sanest

Sanest Tourist

Sanatech

Sanest Restaurant

Sanna

Sanatech Land

NHATRANG TOURISM COM

Sanest Foods

CASANCO

AD.COM

TRUNG TÂM DV PHỐ ĐI BỘ